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ช่ือวทิยานิพนธ์ พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง     
จงัหวดัสตูล 

ผูเ้ขียน    นายทนงศกัด์ิ  หมาดทิ้ง  
สาขาวชิา   อิสลามศึกษา  
ปีการศึกษา   2558 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 2. เพื่อศึกษาระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกบัพินัยกรรมในอิสลามของมุสลิม       
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเก่ียวกับการ  
ปฏิบติัจริงในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 

ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเอกสารและวิจยัภาคสนาม การ
วิจยัเอกสารผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยยึดหลกัฐานจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และทศันะของ
นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ เง่ือนไข และวิธีการท าพินยักรรมตามบทบญัญติัของอิสลาม 
ตลอดจนศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากอินเตอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ
อ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล ส่วนการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการส ารวจกลุ่ม
ตวัอย่างจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย     
ใชส้ถิติแบบร้อยละ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ อิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 70 คน มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 60 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 130 คน และท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นกัวิชาการอิสลาม  
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอิหม่ามประจ ามสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 5 คน รวมกลุ่ม
ตวัอย่างน้ีจ  านวน 20 คน เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน ามาสนับสนุนขอ้มูล
แบบสอบถามจากคณะกรรมการมสัยดิ 
  ผลการวจิยัพบวา่ 

1. พินยักรรมเป็นนิติกรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงกฎหมายอิสลามไดใ้หก้ารใหก้ารยอมรับ 
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ถือเป็นสุนนะฮฺส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายและทายาทของเขาไม่ใช่ผูท่ี้ยากจนขดัสนให้เขาท า
พินยักรรมจากทรัพยสิ์นของเขาแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ทายาทโดยไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์น
ทั้งหมด   

2. ผู ้ท  าพินัยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูลไม่เคยได้รับการศึกษาเก่ียวกับ
กฎหมายอิสลามท่ีวา่ดว้ยเร่ืองพินยักรรมมาก่อน เป็นเหตุใหก้ารท าพินยักรรมนั้นผิดหลกัการอิสลาม 
เช่น ท าพินยักรรมตามความประสงคข์องตนเองไม่ยึดหลกัการทางศาสนามาใช ้หรือท าพินยักรรม
เพื่อตดัสิทธ์ิทายาท และท าพินยักรรมท่ีเกินว่าหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทท่ีมี
สิทธ์ิรับมรดกไม่ยนิยอม 

3. การศึกษาดา้นศาสนาอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นต ่ากว่า    
ษานะวีย ์เน่ืองจากคนในพื้นท่ีบางส่วนจะศึกษานอกระบบ ตามมสัยิด ตามปอเนาะต่างๆท่ีสอน
เฉพาะดา้นศาสนาเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัท่ีมีการ
ออกวุฒิทางการศึกษา และระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับพินัยกรรมในอิสลามอยู่ในระดับ       
ปานกลาง รองลงมาคือระดบัต ่า เพราะยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด ขั้นตอน เง่ือนไข และ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
เกิดจากความไม่เขา้ใจหลกัการและกระบวนการในการท าพินยักรรมตามรูปแบบของอิสลาม และ
ไม่สามารถแยกแยะระหวา่งมรดกกบัพินยักรรม ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม
ในบางพื้นท่ี และองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัรวมถึงอิหม่ามแต่ละมสัยดิไม่ไดป้ระสานความร่วมมือในการร่างกฎระเบียบเพื่อประกาศใช้
อยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลามใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่คนมุสลิมในพื้นท่ี 

5. แนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงในการท าพินัยกรรมของมุสลิมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นโดยจดัให้มีการเรียนการสอนองค์ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพินยักรรมใน
อิสลามในสถาบนัภาครัฐและเอกชนทุกระดับ และจดัให้มีการเรียนการสอนรายละเอียดต่างๆ 
หลกัการ เง่ือนไข องคป์ระกอบและวิธีการท าพินยักรรมในอิสลามตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จดัอบรมภายในแก่กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและอิหม่าม พร้อมทั้งมีการทดสอบ 
ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน จดัตั้งฝ่ายรับผิดชอบมรดกและพินยักรรม  
ในอิสลามแต่ละมัสยิดและท าแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมในอิสลามและคู่มือการท า
พินยักรรมในอิสลามแจกจ่ายตามมสัยดิในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล จดัท าโปรแกรมการประมวลผล
การท าพินยักรรมในอิสลามแบบส าเร็จรูปและขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ เง่ือนไข วิธีการ 
ขั้นตอนการท าพินยักรรมในอิสลามใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ และมีการร่างเป็นระเบียบการท าพินยักรรมแบบ
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อิสลามให้ชดัเจนเสมือนกบัพินยักรรมฝ่ายเมือง มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในแต่ละมสัยิด 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการท าพินยักรรมใหแ้ก่มุสลิมในพื้นท่ี  
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ABSTRACT 
The objectives of the research on Wills in Islam: The Actual Practice of Muslims 

in Muang District, Satun Province are 1)to study wills in Islam, 2) to study the level of knowledge 

and understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam by Muslims in Muang 

District, Satun Province, and 3) to study the problems or obstacles they faced while they were 

practically applying the Wills in Islam, and their resolution. The research is documentary and 

field survey. In the former the researcher collected material from al-Quran, al-Hadith, views of 

Muslim scholars related to the Islamic law of Wills, and relevant online research material and 

data for analysis and conclusion.  In the latter the researcher used questionnaire and in-depth 

interview to collect data for quantitative analysis based on percentage statistics. The focus group 

used in the study is Imams and Masjid Committee members of Muang District area numbering 

70, other Muslims and Muslimahs in the same area numbering 60. All combined are 130 persons.  

The interview was conducted on the chairman of the highest Islamic Committee Office of Satun 

Province, three vice chairmen, and head of the academic department of the Office, and another 

five committeemen. Dato of Justice of the provincial court of Satun, five Muslim scholars in 

Muang District, Satun Province, and five Imams of Masjid in the same area, all combined are 20 

persons. The in-depth interview was conducted on them to achieve data in support of the 

questionnaire directed at the Masjid Committee members of Muang District. 

  The study found that:        
             1) the wills is one the evidence Therefore  law’s Islam was accepted, regard as the 
Sunnah for those who has a lot of wealth and his lineage must not be poor. Let him do the wills of 
his property to anyone other than the heirs by not more than one-third of total assets.  
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             2) The testators who practiced the wills in Muang District, Satun Province never 
obtained proper education concerning the Islamic law of wills. They did it on their own and 
wrongly without being based on the religious principle of wills leading to the unjust practice of 
the wills and depriving heirs of their inheritance right and, hence, their disagreement.   

3) The religious education of some Muslims in Muang District, Satun Province 
is lower than thanawiy (secondary level) because they resorted to traditional system of religious 
education offered in Masjids and pondok institutes of some areas. They did not study in schools, 
universities, other institutes which could confer a standard certificate and so their knowledge and 
understanding of wills in Islam is at moderate and lower level because they lacked the detailed 
understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam which could lead to the right 
practice of the wills.              

4) The problems and obstacles the Muslims in Muang District, Satun Province 

faced while they were practically applying the wills in Islam resulted from their lack of correct 

understanding of principle, terms, elements, and process in applying the wills in Islam. They 

could not differentiate between inheritances and wills. In some areas there is lack of well-

informed persons on the Islamic law of wills, and the Highest Islamic Committee and the Imams 

of masjid did not coordinate in drafting rules or regulations of wills in Islam and enforce them to 

serve the Muslim community in the area.        

5) The way of solving the problems and obstacles is introducing a basic 

education of wills in Islam in detail in public and private educational institutes and at all levels, 

organizing the training course for the members of the Highest Islamic Committee and Imams of 

masjid with all necessary processes, appointing a unit of masjid responsible for the practice of 

wills in Islam, publishing a handbook and application form for inheritance apportionment for the 

Muslims in Muang District, Satun Province, introducing a program of processing the result of the 

ready-made online apportionment of inheritance in Islam for those who are interested in, and 

drafting the law of wills in Islam similar to that of the official one together with its official 

enforcement at masjid level to serve the Muslims in the area.  
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، مغانجئرة دراسة تطبيقية ميدانية لتطبيق المسلمين في دا: الوصية في الاسلام        موضوع البحث      
ستول محافظة                                                                     

   الباحث                    تانونج ساك  مادتينج  
 قسم التخصص            الدراسات الإسلامية  

ل الموافق بوذية 1436 هجرية  العام الدراسي             2558 
 

 مستخلص البحث
 

وهى اغراض ثلاثة  البحث لهذا       

. الإسلام في الوصية مفهوم دراسة   -1  

سلاملمشروعية الوصية في الإ وفهمهم للمسلمين العلمي مستواه لدراسة  -2  

.ستول محافظة ،مغانجدائرة  في  كانهر أو  وشروطه   

 دائرة في للمسلمين سلامالإ في للوصية العملي التطبيق مشكلة لدراسة -3

.ستول محافظة ،مغانج  

أما البحث في المستندات.  ميداني وعملو يعتمد الباحث على  دراسة مستندات         
فيعتمد الباحث فى دراسته على الحجج والدلائل من القران الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب وأراء 

عملى للوصية الإسلامية باللاضافة الى العلماء المسلمين فيما يتعلق بأحكام و شروط وطرق التطبيق ال
أما البحث الميدان فيستخدم . البحوث في هذا المجال من انترنت والمراجع الاخرى لتحليلها واٍستنتاجها

.  الباحث اٍستقصاء المجموعة من الأئمة والأعضاء المسئولة في شؤون المسجد ويعدل الحساب في المائة
، دائرة مغانجمن المسلمين والمسلمات   ٠٧إماما وعضوا  و  ٠٧المجموعة المثالية من  هذهوتتكون 
ومقابلة رئيس أعضاء المجلس الإسلامي لولاية ستول . شخصا ٠٣٧فالعدد الكلي  .ستول محافظة

ستول وخمسة اشخاص  افظةوثلاثة اشخاص من نوائبه و رئيس الشؤن العلمية للمجلس الإسلامي لمح
المجموعة هذهالقضاء الشرعي في محكمة ستول وعدد أخرى من اعضائه وواحد من اللجنة   

والأعضاءتتعرض للمقابلة عشرون شخصا وذلك للوصول إلى أراءهم اكٍمال اٍجابات تلك الأئمة   
 المسئولة في شؤون المسجد .

إلى أراءهم اكٍمال اٍجابات تلك الأئمة ذلك للوصولتتعرض للمقابلة عشرون  شخصا و    
. شؤون المسجد والأعضاء المسئولة في   
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 وتظهر النتيجة
 

    1-  الوصية هي السنة بالنسبة لأولئك الذين لديهم ثروة وخليفته، وليس الفقراء دعه

.يفعل إرادة ممتلكاته إلى أي شخص آخر من ورثة بما لا يزيد على ثلث جميع الممتلكات   

  2-  فى لوصيةا حكم معرفة على يحصل لم دائرة مغانج، محافظة ستول في بتركة الموصي أن

يؤثر حيث نفسه لصالح وتقسيمها أ التركة لتقسيم العملى التطبيق فى خطأ اٍلى لكذ وأدى طريق عن  سلامالإ     

 بقية يؤثرعلى حيث نفسه لصالح وتقسيمها أ التركة لتقسيم العملى التطبيق فى خطأ اٍلى لكذ وأدى طريق عن

.المستحقين من وغيرهم الورثة  

 3- المرحلة تحت الدينى العلمي مستواهم دائرة مغانج، محافظة ستول في المسلمين أن   
 فمستوى فندق و مسجد وهو  التقليدى  التعليمي النظام  الدينية العلوم يتلقون مازالوا بعضهم وأن الثانوية

فى الوصية شروط حول تفاهم وجود عدم بسبب منخفضا أو معتدلا يبقى الإسلام حول والفهم المعرفة  

. الواقعية المفصلة تطبيقها وإجراءات  وعواملها سلامالإ   
في دائرة مغانج، محافظة ستول في الموصي مجموعةعينات  واجهتها التي المشاكل أن  -4  

 تنفيذ وإجراءات الاسلام فى الوصية شروط حول فهم عدم عن نتجت قد الاسلام  في الوصية احكام تنفيذ

 والمجلس.  المناطق بعض في بالوصية العارفين الخبراء وقلة.لوصيةوا الإرث لتمييزبين الاستطاعة وعدم ها

لصالح رسميا الوصية تنفيذ اعلان و لوائح صياغة في تتعاون لم الأخرى والمؤسسات ستول افظةلمح الإسلامي  

. المنطقة في المسلمين السكان   
افظة ستولدائرة مغانج،مح في للمسلمين العملي الوصية تطبيق  في المشكلة لحل الطريق -5  

 على والعامة الخاصة التعليمية المؤسسات في الإسلام فى بالوصية الأساسية المعرفة توفيرتعليم خلال هومن

 استخدام مع دائرةال داخل المسجد وأئمة الاسلامي المجلس لأعضاء العملية التدريبات مسروع وانشاء جميع

 التابعة والوصية الٍارث عن المسؤلة الجنة وتعيين لىالعم تطبيقهم ومتابعة الحاصلة خبرتهم تقييم اختبارو

وتوزيع بانشاء تقوم التى للمسجد وكذلك صحيح بشكل الوصية لتنفيذ للمحتاجين دليل وكتيب استمارة   

. دائرةال فى المحتاجين لخدمة الالكتروني الوصية لتوفيرتنفيذ الاسلكى جاهز يرنامج انشاء   
 

 
 

 

 


